



2111 Wilson Boulevard, Suite 700, Arlington, VA 22201 • www.vef.gov • Phone 703-351-5053 • Fax 703-351-1423

Lynne A. McNamara, Ph.D.
Acting Executive Director

Board of Directors

Stephen F. Maxner, Ph.D.
Chairman
Director, Vietnam Center
Texas Tech University

Earl Blumenauer
U.S. Congressman

Hillary Rodham Clinton
U.S. Secretary of State

Viet D. Dinh
Professor of Law
Georgetown University Law Center

Elizabeth Dugan
Vice President for Programs
International Republican Institute

Arne Duncan
U.S. Secretary of Education

Christopher J. Fussner
Owner, Founder
Trans Technology Pte Ltd.

Timothy F. Geithner
U.S. Secretary of Treasury

Frank Jao
President and CEO
Bridgecreek Development Company

Marilyn M. Pattillo, Ph.D.
Associate Professor of Clinical
Nursing
University of Texas, Austin

Joseph R. Pitts
U.S. Congressman

David Vitter
U.S. Senator

Jim Webb
U.S. Senator

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Liên hệ:

- ❖ Tại Hoa Kỳ - TS. Lynne McNamara, Quyền Giám đốc Điều hành: 1-703-351-5053
- ❖ Tại Việt Nam - TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng Đại diện: 84-4-3936-3670

QUỸ GIÁO DỤC VIỆT NAM TÀI TRỢ CHO GIÁO SƯ HOA KỲ SANG GIẢNG DẠY TẠI VIỆT NAM

Hà Nội, Việt Nam, và Washington, D.C., ngày 31 tháng 7 năm 2009 - Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) xin trân trọng thông báo kết quả tuyển chọn nhóm Giáo sư Hoa Kỳ thứ hai bắt đầu giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam theo Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam trong niên khóa 2009 – 2010.

Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam góp phần thực hiện sứ mệnh của VEF đưa Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, toán học, y học và công nghệ. Các giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên môn của mình bằng tiếng Anh. Việc giảng dạy có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua cầu truyền hình. VEF là nhà tài trợ đồng thời là đơn vị tổ chức; các trường đại học tại Việt Nam là đơn vị tiếp nhận giáo sư, và các trường đại học Hoa Kỳ cùng tham gia hỗ trợ cho chương trình hợp tác này. Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ hỗ trợ cho VEF trong quá trình tuyển chọn các giáo sư Hoa Kỳ cho chương trình này.

Ngài Michael W. Michalak, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói: “Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam là một chương trình xuất sắc do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, thể hiện một trong những ưu tiên hàng đầu trong sứ mệnh của chúng tôi nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua lĩnh vực giáo dục. Tôi tin rằng, chương trình này sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam cải cách và phát triển hơn nữa hệ thống giáo dục đại học và sau đại học của mình.”

Trong niên khóa đầu tiên của chương trình, nhóm bốn Giáo sư Hoa Kỳ đầu tiên đã bắt đầu giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam từ tháng 12 năm 2008 và kết thúc giảng dạy vào tháng 6 năm 2009. Năm nay, VEF vui mừng tài trợ cho ba Giáo sư Hoa Kỳ tham gia vào hai dự án giảng dạy tại Việt Nam theo chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam.

TS. Findlay Gordon Edwards, Phó Giáo sư Trường Đại học Arkansas tại Fayetteville, tham gia giảng dạy trực tiếp ở Việt Nam tại Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội trong học kỳ mùa thu 2009 và học kỳ mùa đông 2010. TS. Edwards nhận xét: “Cùng các giảng viên Việt Nam, tôi sẽ hỗ trợ Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với chương trình đào tạo

tại các trường đại học Thủy lợi tại Hoa Kỳ, và tôi cũng sẽ giới thiệu các phương pháp giảng dạy khác nhau và hỗ trợ cho việc chuẩn bị kiểm định ABET. Thêm vào đó, tôi sẽ giảng dạy ba môn học về nguồn nước nhằm giới thiệu các phương pháp giảng dạy và các tài liệu học tập, cụ thể, các môn học sẽ là: (1) *Thủy học cơ bản*; (2) *Lập kế hoạch và quản lý nguồn nước*; và (3) *Phát triển Phương trình tương quan Lũ vùng*. Tôi hy vọng rằng, sự hỗ trợ của tôi sẽ đóng góp phần nào cho những nỗ lực chung của Trường Đại học Thủy lợi trong việc nâng cao và cơ cấu lại chương trình đào tạo về kỹ thuật và các phương pháp giảng dạy.”

Dự án giảng dạy thứ hai do hai giáo sư Hoa Kỳ đảm trách: (1) TS. Quyen D. Chu, Phó Giáo sư về Giải phẫu và Trưởng khoa Giải phẫu Ung thư tại Trung tâm nghiên cứu Khoa học Y tế thuộc Trường Đại học bang Louisiana ở Shreveport; và TS. Hung S. Ho, Giáo sư về Giải phẫu của Trường Đại học California tại Davis. Trong học kỳ mùa xuân 2010, TS. Chu và TS. Ho sẽ cùng phối hợp giảng dạy môn học “*Các quy tắc cơ bản về phẫu thuật lâm sàng*” cho Trường Đại học Y Thái Bình thông qua cầu truyền hình. TS. Chu nhận xét: “Một trong những mục đích của khóa học này là giúp cho sinh viên y khoa Việt Nam được tiếp cận với lĩnh vực y khoa thực tế và học tập dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề. Quan trọng hơn, dự án này nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi học thuật giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.”

TS. Ho nói rằng, thông qua giới thiệu các quy trình đánh giá đồng cấp và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, môn học sẽ tạo cơ hội cho sinh viên y khoa Việt Nam áp dụng những kiến thức học được vào thực tiễn, chú trọng phương pháp học tập trải nghiệm. Giáo sư nói: “Các hoạt động của các Giáo sư Hoa Kỳ sẽ đóng góp phần nào cho những nỗ lực chung của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển khoa học và công nghệ và thúc đẩy chất lượng giáo dục đại học và sau đại học tại Việt Nam. Chương trình tài trợ này của VEF cũng giúp chúng tôi tham gia vào các hoạt động của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ, kêu gọi sự tham gia của Hoa Kỳ nhiều hơn nữa vào y tế toàn cầu. Trong tương lai, trong khuôn khổ chương trình hợp tác lâu dài bền vững, chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ các đồng nghiệp và các trường đại học tại Việt Nam trong những nỗ lực xây dựng chương trình đào tạo y khoa tiên tiến.”

TS. Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhận xét: “Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam là một sáng kiến tuyệt vời của VEF và sẽ tạo ra những tác động quan trọng. Bộ đánh giá cao nỗ lực của VEF trong việc tiếp tục góp phần phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.”

TS. Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo nói: “Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn toàn ủng hộ Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam do VEF đề xướng. Bộ hy vọng sẽ xây dựng được các chương trình đào tạo tiên tiến tại các trường đại học Việt Nam, tiếp nhận các giáo sư và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa các trường đại học Hoa Kỳ và các trường đại học ở Việt Nam.”

TS. Lynne McNamara, Quyền Giám đốc Điều hành của VEF khẳng định: “Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam là một ví dụ điển hình về hợp tác giữa các trường đại học Hoa Kỳ và các trường đại học ở Việt Nam. Chương trình là một sáng kiến có ý nghĩa của VEF nhằm đưa các giáo sư đầu ngành của Hoa Kỳ sang Việt Nam giảng dạy. Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam.”

VEF, một tổ chức của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ là sáng kiến đặc biệt của Quốc hội Hoa Kỳ đã hoạt động được bảy năm. Trong số các chương trình khác của mình, Chương trình Học bổng VEF đã đưa được 306 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại 68 trường đại học/ viện nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ, phần lớn đều theo học chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Ngoài ra, Chương trình Học giả của VEF tạo cơ hội cho các tiến sĩ của Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo

hậu tiến sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian tối đa 12 tháng. Các nghiên cứu sinh và học giả VEF phải trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học thuật của mình tại Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin về VEF, xin truy cập trang web: www.vef.gov.